



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๒๑๙

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทีม JIT ดำเนินการวิเคราะห์ผลการทำ Sentinel Surveillance ของทุกอำเภอ ๑) ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายขั้นต่ำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามกำหนดไว้ หรือไม่ หรือ ๒) หากพบผลตรวจพบสารพันธุกรรมมีสัดส่วนเพิ่มเกินร้อยละ ๑๐ ให้ดำเนินการ แนะนำให้อำเภอดำเนินการตรวจใน Setting ใด เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการ ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	- ทีม JIT
๒	ให้ทีม HVRRT ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย อสม. จำนวน ๑ คน เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ ฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย จำนวน ๒ คน ย้อนหลัง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ผลงาน อสม. ชวน ๖๐๘ พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีน สอดคล้องกับการเข้ารับการ ฉีดวัคซีนในแต่ละหน่วยงานหรือไม่ เพื่อประเมินกลยุทธ์การดำเนินงานในภาคประชาชน/ อสม. ในแต่ละพื้นที่	- ทีม HVRRT
๓	ให้กลุ่มภารกิจ Risk Communication ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ กิจกรรม และสื่อสารให้ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ (วันมหิดล) ติดต่อเพื่อขอรับการนัดหมายจากโรงพยาบาลหน่วยฉีดในพื้นที่ของตนเอง โดยของ ให้จัดทำ Infographic ส่งเข้าในไลน์ กวป. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบก่อนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	- กลุ่มภารกิจ Risk Communication
๔	ขอให้กลุ่มภารกิจ Stockpiling ดำเนินการติดตามกำกับการจัดสรรวัคซีน Sinovac และวัคซีน AstraZeneca ว่าได้รับจัดสรรว่าเป็นเข็มที่ ๑ หรือเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เมื่อใด โดยจัดเรียงจำนวนการจัดสรรตามลำดับอำเภอ ในโปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการ ติดตามและประมวลผลข้อมูล	- กลุ่มภารกิจ Stockpiling
๕	มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการจัดทำหนังสือปิดศูนย์ประสานงานรับ ผู้ป่วยไว้รักษา และศูนย์ปฏิบัติการรับส่งต่อ จังหวัดมหาสารคาม เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ ทุกหน่วยงานทราบ	- กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม